

อ.ส.ส.



เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผมขอขอบคุณชาวกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ ซึ่งสามารถดำเนินงานมาได้ด้วยดีโดยตลอด แม้จะมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานบ้าง แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันแก้ไขให้สำเร็จไปด้วยดี สำหรับในปีงบประมาณใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นนั้น ผมหวังว่าชาวกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกคน จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เกิดผลสำเร็จ ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการสหกรณ์ของไทยต่อไป

ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก ผ่านโครงการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้วิกฤติภัยแล้ง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งได้ขยายผลการจัดงานจากระดับภาคลงไปสู่ระดับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นการตอบโจทยที่ว่า สหกรณ์สามารถช่วยชุมชนและสังคมในสภาวะการณ์ที่มีความจำเป็นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมอบแนวทางการทำงานให้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดหลักเร่งรัดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่คอรัปชั่น ทั้งด้านงบประมาณและด้านข้อมูล โดยเฉพาะความโปร่งใสในด้านข้อมูลที่จะสามารถนำเสนอผู้บังคับบัญชาและสาธารณชนได้อย่างชัดเจน และยึดหลักนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี คือ “ทำก่อนและทำทันที” ตาม Road Map ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเนื่อง และงานที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืน โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการทำงานในทุก ๆ เรื่อง และจะต้องมีผู้รับผิดชอบการทำงานในทุกระดับอย่างชัดเจน รวมถึงเน้นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกร โดยร่วมกันทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ สำหรับนโยบายที่ได้ดำเนินการมาแล้วก็ให้ดำเนินการต่อไป แต่ต้องขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว และเห็นผลได้ทันที ก็ขอให้พวกเราชาวกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับทราบและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

(นายโอภาส กลั่นบุศย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
กันยายน ๒๕๕๘